



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 6/2542

วันที่ 15

มกราคม 2542

เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางสังคม

นายชาญชัย มุสิกนิศากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงว่า ตามที่มีข่าวว่า กระทรวงการคลัง เร่งรัดให้หน่วยราชการที่ใช้เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย ส่งแผนปฏิบัติการตามเงื่อนไขโครงสร้างการเงินกู้ เพื่อปรับโครงสร้างทางสังคมโดยเร็ว มิฉะนั้น ธนาคารพัฒนาเอเชียจะไม่อนุมัติเงินกู้งวดที่ 2 จำนวน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้ทั้งๆ ที่กระทรวงการคลังได้เงินกู้ งวดที่ 1 จำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่ได้นำมาใช้เพื่อการพัฒนาสังคมจริงๆ และไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเร่งรัดให้ธนาคารพัฒนาเอเชีย อนุมัติเงินกู้งวดที่ 2 ให้เร็วขึ้น

กระทรวงการคลัง ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

1. กระทรวงการคลัง โดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้กู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย วงเงิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2541 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางสังคม โดยกำหนดการเบิกจ่ายเงินก็เป็น 2 งวด ทั้งนี้ ในการเบิกจ่ายเงินกู้แต่ละงวด รัฐบาลไทยจะต้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ใน กรอบนโยบาย (Policy Matrix) แนบท้ายสัญญากู้เงิน ซึ่งกำหนดไว้ 3 ด้านคือ ด้านตลาดแรงงานและสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข และสำหรับการเบิกเงินกู้งวดที่ 2 รัฐบาลไทย จะต้องดำเนินการตามกรอบนโยบายก่อนเดือนมีนาคม 2542

2. กระทรวงการคลังได้เบิกเงินกู้งวดที่ 1 จำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มาแล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2541 เนื่องจากกระทรวงการคลังมีแผนที่จะนำเงินกุดังกล่าวมาใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต้นไตรมาสแรกของปี 2542 และจากการประสานงานกับธนาคารพัฒนาเอเชีย กระทรวงการคลังได้รับแจ้งจากธนาคารฯ ว่าพร้อมที่จะให้เบิกเงินกู้งวดที่ 2 ประมาณกลางเดือนมกราคม 2542 ซึ่งรัฐบาลไทยจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกรอบนโยบายก่อน ดังนั้น กระทรวงการคลัง จึงได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ให้เร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในกรอบนโยบาย ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และจัดส่งรายงานความก้าวหน้าให้กระทรวงการคลังภายในต้นเดือนธันวาคม 2541 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต่างๆ มีความล่าช้า และไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จึงไม่สามารถเบิกเงินกู้งวดที่ 2 ได้ภายในสิ้นปี 2541 โดยได้เลื่อนออกไปเป็นภายในเดือนมกราคม 2542

เหตุที่มี การเร่งรัดระยะเวลาการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นจากกำหนดเดิมนั้น เนื่องจากเป็นที่ทราบและตระหนักกันดีแล้วว่า ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ รัฐบาล จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเร็ว การเร่งรัดการเบิกจ่ายก็เป็นมาตรการหนึ่งที่สามารถช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและแก้ปัญหาสังคมได้ ทั้งนี้ เพราะมาตรการหรือโครงการต่างๆ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหา เพื่อให้เม็ดเงินไหลสู่ระบบ เศรษฐกิจ ดังนั้น ความพร้อมและความจริงจังในการดำเนินการของส่วนราชการผู้ใช้งบเงินกู้ จะเป็นปัจจัยที่จะผลักดันให้มีการเบิกจ่ายได้โดยเร็ว ซึ่งก็เท่ากับเป็นการแก้ปัญหาต่างๆ ตามที่กล่าวแล้วให้สำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น.

Posted 15 Jan 1999